

## นักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร นำเสนอผลงานผลิตสื่อ ณ บ้านแม่ปาน - สันเกี๋ย อำเภอมะเข่ จังหวัดเชียงใหม่



เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 นักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร นำเสนอผลงานการผลิตสื่อ ณ บ้านแม่ปาน-สันเกี๋ย อำเภอมะเข่ จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการ พัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ เพื่อยกระดับ วิสาหกิจชุมชน พื้นที่บ้านแม่ปาน-สันเกี๋ย อำเภอมะเข่ จังหวัดเชียงใหม่



โครงการฯ ดังกล่าวเป็นการพัฒนาทักษะด้านการผลิตสื่อดิจิทัล ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล โดยจะมุ่งเน้นให้นักศึกษานำความรู้ ความเข้าใจ ที่ได้เรียนมา อาทิ การถ่ายภาพ, Infographic, Animation, สารคดี, และหนังสือ ผสมผสานระหว่าง การเรียนรู้ในห้องเรียนและเป็นการทำงานร่วมกับ ชุมชน ทำให้นักศึกษาสามารถวางแผน ประสานงาน และดำเนินการกิจกรรมที่สร้างสรรค์สู่การปฏิบัติจริง และสามารถบูรณาการความรู้ร่วมกับชุมชนได้



คณะกรรมการเทศและการสื่อสาร ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2564



เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะกรรมการเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันสงฆ์พระในกิจกรรมประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2564 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 75 ปี แม่โจ้ คณะกรรมการเทศและการสื่อสาร

และเพื่อสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองอันดีงามตามขนบธรรมเนียมประเพณีของล้านนา บุคลากร คณะกรรมการเทศและการสื่อสารได้ร่วมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส โดยมีผู้อาวุโสของคณะฯ เข้าร่วมได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสภณ ฟองเพชร และ อาจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ ธรรมปัญญา ณ ห้องประชุม IC 103 อาคาร 75 ปี แม่โจ้ คณะกรรมการเทศและการสื่อสาร





จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้นำตัวแทนบุคลากร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส และผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้



คณะกรรมการสุขภาพและการสื่อสาร  
 รับการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ  
 ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา



เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ทีมงานจาก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันความเสี่ยงในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 บริเวณภายในอาคาร 75 ปี แม่โจ้ คณะกรรมการสุขภาพและการสื่อสาร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะกรรมการสุขภาพและการสื่อสาร ให้การต้อนรับ

